



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๘๑

ที่ รง ๐๒๐๔.๒/๑๒๐๐๓


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ

เรียน รองปลัดกระทรวง อธิบดี/เลขาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนนอกระบบ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

กระทรวงแรงงาน ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถ Download ได้ที่ระบบ Intranet กระทรวงแรงงาน/จดหมายเวียน/ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกัน


(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)
ปลัดกระทรวงแรงงาน



ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ นั้น

เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีข้าราชการ สังกัดสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑. นางสาวเกษร เทพแปง ตำแหน่งที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

๒. นางสาวดารารัตน์ เกสรธรรม ตำแหน่งที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

๓. นางจิตาธิปไตย ดวงแก้ว ตำแหน่งที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

ดังนั้น กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ แทนผู้ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งข้างต้น โดยมีวาระที่จะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งทดแทนคนเดิมในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) นายธนกร สิมลา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

๒) นางสาวศตกมล กุลเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

๓) นางสาวทิพย์รัตน์ เลิศเมธา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)
ปลัดกระทรวงแรงงาน